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บันทึกรายงานการป1ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
สมัยสามัญ สมัยที ่ 3  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2565 

วันที่  15  สิงหาคม  2565  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

******************************* 
ผู้มาประชมุ 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายศีลธรรม  หงษ์หิรญั ประธานสภาฯ ศีลธรรม  หงษ์หิรัญ  
2 นายนพดล  เรือนแก้ว รองประธานสภาฯ นพดล  เรือนแก้ว  
3 นางสาวถิรดา ก าเนดิบุญ เลขานุการสภาฯ ถิรดา ก าเนิดบญุ ปลัด อบต. 
4 นายสุชาติ  สางชัยภมู ิ ส.อบต. หมู่ที ่1 สุชาติ  สางชัยภูม ิ   
5 นายไพรบรูณ์  มลูกสก ส.อบต. หมู่ที ่3 ไพรบูรณ์  มูลกสก  
6 นางนิยม  พละเนา ส.อบต. หมู่ที ่4 นิยม  พละเนา  
7 นางประภา  จอมค าสิงห ์ ส.อบต. หมู่ที ่5 ประภา  จอมค าสิงห ์  
8 นางสุภาพร  อุดมทรัพย ์ ส.อบต. หมู่ที ่6 สุภาพร  อุดมทรัพย ์  
9 นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ ส.อบต. หมู่ที ่8 อดุลย์  หงษ์ประเสริฐ  

ผู้ไม่มาประชมุ ไม่มี  
 
ผู้เข้าร่วมประชมุ   
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเสกสรรค์  จอสูงเนิน นายก อบต.ช่องสามหมอ เสกสรรค์  จอสูงเนิน  
2 นายสังคม  พลนิกร รองนายก อบต.ช่องสามหมอ สังคม  พลนิกร  
3 นายกสิกร  สมิมาวงศ ์ รองนายก อบต.ช่องสามหมอ กสิกร  สิมมาวงศ ์  
4 นายเสง่ียม  นรพรม เลขานุการนายก อบต.ช่องสามหมอ เสง่ียม  นรพรม  

 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายทองอินทร์  แก้วจอมพล ก านันต าบลช่องสามหมอ ทองอินทร์  แก้วจอมพล  
2 นายประยรู เกมชัยภูม ิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ประยรู เกมชัยภมู ิ  
3 นายชาตรี หงษ์เงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ชาตรี หงษ์เงิน  
4 นายบัวพา กุลแดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บัวพา กุลแดง  
5 นายสวาท สรุิยวงศ ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 สวาท สุริยวงศ ์  

 
หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานส่วนต าบล  
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางประชุมพร  สุจินดากิจ ผอ.กองคลัง ประชุมพร  สุจินดากิจ  

2 นายสมโภชน์  พรโสภณิ หัวหน้าส านักปลัด สมโภชน์  พรโสภณิ  

3 นางจุฑามาศ  พวงอ่อน นักวิชาการศึกษา จุฑามาศ  พวงอ่อน  

4 นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศริ ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิร ิ  

5 นายวีระชาติ  แสงชัยภมู ิ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วีระชาติ  แสงชัยภูม ิ  

6 นางสาวปาริชาติ จติรพิลยั ผช.จพง.ธุรการ ปาริชาติ จิตรพิลัย  
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2565 

วันที่  15  สิงหาคม  2565 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

******************************* 
เริ่มประชมุ  เวลา  09.30  น 
นางสาวถิรดา ก าเนดิบุญ เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว ขอเรยีนเชิญท่านประธานสภาฯ จดุธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด
(เลขานุการสภาฯ)  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เรียนเชิญค่ะ 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายศิลธรรม หงษห์ิรญั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข 
(ประธานสภาฯ)                เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ข้อท่ี 23 ที่ประชุมมีมติก าหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 สืบเนื่องจากการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สภาฯ มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ในวาระแรก ขั้นรับหลักการ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอญัตติ การประชุมในวันนี้จะ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิจารณา 2 วาระรวด 
ในวาระ 2 ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ และในวาระที่ 3 ขั้น ลงมติ จึงอยากให้สมาชิกสภาฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่านได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพียงเท่านี้ มีสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติท่าน
ใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
นายศิลธรรม หงษ์หิรญั ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ สมยัสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 
(ประธานสภาฯ) ประจ าปี พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบแล้วและได้จัดเตรียมไว้

พร้อมทั้งปิดประกาศให้สมาชิกได้ตรวจดูนั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร / ไม่มี เมื่อไม่มีท่านใดจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมสภาฯ 
ครั้งท่ีแล้ว กระผมก็จะขอมติที่ประชุมรับรองรายการการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 
 ประจ าป ีพ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2568 อย่างเป็นเอกฉันท ์
 
ระเบียบวาระที่ 3  กระทูถ้าม 
   ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
(วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  (วาระที่   
(ประธานสภาฯ) 2 ขั้นแปรญัตติ) การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งหนังสือรายงานให้สมาชิกสภาฯ  ได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว การ
พิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตตินี้ ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องครับ 

นางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่านก านัน  
(เลขานุการสภาฯ) ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ส านัก/กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันจะขออนุญาตชี้แจง ถึงกฎหมาย 

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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 ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดยีวก็ได ้
  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองน้ันให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเตม็สภา โดย
ให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ
  ญัตตริ่างข้อบัญญตัิงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่
สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไวไ้ม่น้อยกว่ายีส่ิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

 ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด
และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
ผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
  การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจ
เสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาได้ 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ 
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน
การสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจง
ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานน้ัน 

 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือ
ที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว 
ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  

   ถ้าข้อความในข้อใดท่ีได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดย
ไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่มีการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ
ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

   ถ้าขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

    เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้
ประธานท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

 ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่าน้ัน  
 ในการชี้แจงข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดิฉันขออนุญาตช้ีแจงเพียงเท่านี้ ค่ะ 

 นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี   
(ประธานสภาฯ)  8 สิงหาคม 2565 โดยได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้วนั้น และที่ประชุมครั้งที่แล้วได้มีมติเลือก คณะกรรมการ
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แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 6 จ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย  
1. นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ  ส.อบต. หมู่ที่ 8 เป็น ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสุชาติ สางชัยภูมิ ส.อบต. หมู่ที่ 1 เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 
2. นายไพรบูรณ์ มูลกสก ส.อบต. หมู่ที่ 3 เป็น คณะกรรมการ 

   ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีหน้าที่  
   - พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  
   - พิจารณาค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  
   - พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  

- รายงานการแปรญัตติให้ท่ีประชุมสภาฯ ทราบ 
ล าดับต่อไปขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติช้ีแจงผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาม
หมอ รับทราบ เรียนเชิญครับ 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมอนุญาตชี้แจงรายงานผล 
(ประธานคณะกรรการแปรญัตติ) การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  ได้ลงมติรับ

หลักการร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ  ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.  2566  เมื่อวันที่  8  
สิงหาคม  2565  และได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 คน  ประกอบด้วย 1.นายอดุลย์ หงษ์
ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ  2.นายไพรบูรณ์ มูลกสก  กรรมการ  และ 3.นายสุชาติ สางชัยภูมิ 
กรรมการและเลขานุการ และที่ประชุมก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  หรือ
ผู้บริหาร ที่มีความประสงค์จะยื่นค าแปรญัตติ ส่งค าแปรญัตติ ในวันที่  9 – 11  สิงหาคม  2565  เวลา  
08.30 น. – 16.30 น. ณ ที่ห้องประชุมสภาฯ โดยมีระยะเวลา 3 วัน และนับเวลารวมไม่น้อยกว่า 24 
ช่ัวโมง ในระหว่างก าหนดเวลาการยื่นขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ ไม่มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ท่านใดยื่นขอแปรญัตติแต่ประการใด ผลการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สรุปได้ดังนี้  
1. ช่ือร่างข้อบัญญัติ ไม่มีการยื่นแปรญัตติ ไมม่ีการแกไ้ข  

   2. หลักการและเหตุผล ไมม่ีการยืน่แปรญัตติ ไมม่ีการแกไ้ข  
   3. ร่างข้อบัญญัติ ไม่มีการยื่นแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข  
 คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดรอบครอบแล้ว เห็นว่าร่างข้อบัญญัติฉบับนี้เป็นไปตาม

หลักการและเหตุผล จึงให้คงไว้ตามร่างเดิม ทุกประการ คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอส่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามร่างเดิม มาเพื่อประสานท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ พิจารณาตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติที่
รายงานถึงประธานสภาฯ แล้วนั้น  

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  วาระที่ 2  
(ประธานสภาฯ) ขั้น แปรญัตติ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาเห็นชอบให้คงร่างฯ เดิม ดังนั้น จะขอมติที่

ประชุมสภาฯ ในการให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ คือ คงไว้ตามร่างเดิม กระผมขอ
มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ในวาระที่ 2 ข้ัน แปรญัตติ ถ้าท่านเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จ านวน .......8......  เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จ านวน ........-......... เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จ านวน ........-........  เสียง 
                                        - ลา   จ านวน ........-........  คน 
                                        - ขาด   จ านวน .................  คน 
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4.2 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
(วาระที่ 3 ขั้นลงมติ) 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ในวาระที่  3 
(ประธานสภาฯ)  ขั้นลงมติ จะเป็นการลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ซึ่งจะไม่มีการอภิปราย โดยจะให้ท่านเลขานุการสภาฯ 

ได้ ช้ีแจงถึงข้อกฎหมาย และระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไปครับ    
นางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตช้ีแจง ระเบียบ 
(เลขานุการสภาฯ) ที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระ 
 ที ่3  ขั้นลงมติ  
นางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(เลขานุการสภาฯ)  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 ก าหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

    ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ 
 ดิฉันก็มีข้อระเบียบฯ ช้ีแจงเพียงเท่านี ้ค่ะ 
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คงได้พิจารณากันมาพอสมควรแล้ว ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่าง 
(ประธานสภาฯ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระ 3 ขั้นลงมติ  ถ้าสมาชิกท่านใด

เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติ 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ถ้าท่านเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จ านวน .......8.......  เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จ านวน ........-......... เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จ านวน ........-........  เสียง 
                                        - ลา   จ านวน ........-........  คน 
                                        - ขาด   จ านวน ..................  คน 
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ มีมติเห็นชอบแล้ว จะได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ) รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ท่านนายอ าเภอพิจารณาอนุมัติ และให้ผู้บริหาร

ประกาศใช้ ใหท้ันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 
นายศิลธรรม หงษ์หิรญั       กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่ีได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ )                ครบถ้วนทุกประการ มีท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่   

ถ้ามีก็ขอเชิญ ครับ 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 8) กระผมมีเรื่องที่จะขอเรียนถาม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาม

หมอ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 ในโครงการปกป้องสถาบันส าคัญและสนับสนุน
ส่งเสริมการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ของคนในชาติประจ าปี พ.ศ. 2565 ซึ่งในกิจกรรมมีการ
มอบธงตราสัญลักษณ์และต้นไม้มงคล กระผมก็เห็นดีด้วยทุกประการ แต่อยากจะขอสอบถามว่าการมอบ
ธงตราสัญลักษณ์ และต้นไม้มงคล ให้กับทางวัดท าไมมอบให้แต่วัดประชามงคล ท าไมไม่ให้ครบทุกวัด ขอ
อนุญาตสอบถามครับ  

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 กระผมต้องขอขอบคุณเจ้าของโครงการ และทุกภาคส่วนท่ีร่วมกันจัดงาน 
(นายก อบต.) ที่ผลงานออกมาสมบูรณ์แบบ  ในส่วนท่ีมอบธงตราสัญลักษณ์และต้นไม้มงคล นั้น กระผมต้องกล่าวขอโทษ

และขออภัยที่ไม่ได้ครบทุกวัด เนื่องจากธงตราสัญลักษณ์และต้นไม้มงคลมีจ านวนจ ากัด และในวันนั้นมีการ
มอบให้ส่วนราชการต่าง ๆ จนหมดพอดี ส าหรับวัดที่ยังเหลือที่ยังไม่ได้มอบให้ กระผมจะให้ส่วนงานที่
รับผิดชอบน าไปมอบให้จนครบทุกวัด และครบทุกส่วนราชการครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน โครงการพระราชด าริ จ านวน 3 โครงการที่จะเข้ามาลงด าเนินการในพ้ืนท่ีต าบลช่องสามหมอของเรา 
(นายก อบต.) ตอนนี้ได้ลงมือด าเนินการในส่วนของที่ตั้งสถานีสูบน้ า และวางแนวท่อส่งน้ าแล้วนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาก็

ได้มีการประชุมท าความเข้าใจให้ตรงกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในช่วงด าเนินโครงการนี้ครับ ก็นับว่าต าบลช่อง
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สามหมอของเราได้รับประโยชน์เป็นพระมาหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สดุมิได้ที่เราได้รับพระราชทานโครงการ
พระราชด าริจ านวน 3 โครงการนี้ แนวท่อมีการปรับแนววางท่อใหม่เนื่องจากแนวท่อเดิมไม่สามารถ
ด าเนินการได้ จึงมีการปรับเพื่อให้มีความเหมาะสมและให้โครงการพระราชด ารินี้ด าเนินการต่อได้ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน กระผมขออนุญาตแจ้งถึงกิจกรรมหรือโครงการที่จะด าเนินการในวันพรุ่งนี้ คือวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม  
(นายก อบต.) 2565 คือ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 

2565 เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการ โดยให้ใส่ชุด
โทนสีฟ้า ครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ กระผมในฐานะประธานสภาฯ อยากให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านมีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรมขององค์กร ท่ีจัด  
(ประธานสภาฯ) ท าข้ึน เพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสมัครสมานสามัคคีกัน อย่างเช่น ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่

จัดขึ้นอยู่ที่อ าเภอคอนสวรรค์ กระผมก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติได้เข้าร่วม จะใส่ชุดโทนสีฟ้า 
หรือชุดจิตอาสา หรือชุดสุภาพ อะไรก็ได้ไม่จ าเป็นต้องเป็นชุดปกติขาว และกิจกรรมที่ส าคัญอีกกิจกรรม
หนึ่งก็คือการเคารพธงชาติในวันจันทร์ของต้นเดือน ในหนึ่งเดือนจะมีการเข้าแถวเคารพธงชาติครั้งเดียว
เท่านั้น กระผมจึงอยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน ในตอนนี้อ าเภอคอนสวรรค์ได้มีการจัดศูนย์ป้องกันอุทกภัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า  
(นายก อบต.) อย่างเป็นระบบ กระผมจึงอยากให้ท่านผู้น าชุมชน ท่านก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน

ร่วมกัน ในช่วงน้ าที่ก าลังจะไหลเข้าสู่พื้นที่ต าบลของเรา เนื่องจากต าบลช่องสามหมอมีล าห้วยสามหมอซึ่ง
เป็นทางน้ าผ่าน ช่วงนี้น้ าไหลแรงมาก ก็ให้ช่วยเตือนประชาชนที่จะออกหาปลาในช่วงนี้ระมัดระวังเป็น
พิเศษ ถ้ามีจุดไหนน้ าท่วมก็ขอให้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้รับทราบด้วย 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2565 ท่ีจะถึงน้ี จะมีการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด จะแข่งที่จังหวัดชัยภูมิโดยทาง  
(นายก อบต.) จังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่หรือสมาชิก จ านวน 2 คน และฝ่ายปกครองให้ส่ง

ตัวแทนหมู่บ้านละ 2 คน กระผมขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไปให้
ก าลังใจนักกีฬาของอ าเภอคอนสวรรค์ และในช่วงสิ้นเดือนนี้ ประมาณวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 
จังหวัดชัยภูมิจะมีการจัดงานแสดงผ้าไหมไทย หรือผ้าไทย ที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ณ บ้านโบราณ ของ
แต่ละอ าเภอท่ีจัดท าขึ้นกระผมก็อยากเชิญชวนทุกท่านได้เข้าร่วมชมในงานและร่วมท ากิจกรรมกับจังหวัด 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2565 ท่ีผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ได้จัดกิจกรรมอบรม  
(นายก อบต.) หลักสูตรผู้ประกอบกิจการตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้

ประกอบกิจกรรมได้อบรมและผ่านการอบรมเพื่อที่จะได้ขอใบอนุญาตประกอบกิจกการร้านอาหาร และผู้
สัมผัสอาหาร ตามกระทรวงสาธารณะสุขก าหนด ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่ผู้ประกอบกิจการต้องรู้และปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด โดยในกิจกรรมก็มีผู้ประกอบการหลายรายที่เข้าร่วม มีผู้ประกอบกิจการส่วนน้อยที่ไม่
มา ในส่วนผู้ที่ไม่มาอบรมต้องไปหาที่อบรมและเอาใบประกาศนียบัตรมารับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
กิจการร้านอาหารต่อไป 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 ท่ีจะถึงน้ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอจะได้จัดกิจกรรมเพื่อให้  
(นายก อบต.) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานทุกคน ได้ร่วมกันท าบุญ ในกิจกรรมโครงการ

อบรมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร กระผมจึงขอเชิญชวน คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ทุกคนน าข้าวสาร อาหารแห้ง มาใส่บาตร 
ร่วมท าบุญ เพื่อเป็นศิริมงคล ให้กับตัวเอง  และเพื่อท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาเพื่อนร่วมงานของเราที่ได้
เสียชีวิตลงคือนายศุภโชค หงษ์วิหก โดยกิจกรรมจะเริ่มในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องสามหมอ  

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน ในช่วงนี้ มีการแจ้งเรื่องของไฟฟ้าเข้ามาเยอะ มีไฟฟ้าหลายจุดในต าบลที่มีปัญหา ซึ่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   
(นายก อบต.) ได้เสียชีวิต จึงยังไม่มีผู้ที่มีความรู้ ความช านาญ ในเรื่องไฟฟ้าโดยตรง กระผมจึงอยากให้ นายวีระชาติ แสง

ชัยภูมิ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ไปช่วยเหลือในเบื้องต้น ในช่วงที่รอการสรรหาบุคคลากร
เกี่ยวกับไฟฟ้ามา และอยากให้ทุกคนทุกท่านได้ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน มีปัญหาตรงจุดไหนก็ให้แจ้งเข้า
มาเพื่อให้ทราบคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในต าบลช่องสามหมออย่างท่ัวถึง 
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นายศิลธรรม หงษ์หิรญั        การด าเนินการประชุมสภาฯ ก็ด าเนินมาพอสมควรแล้ว มีเรื่องให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาครบถ้วนแล้ว   
(ประธานสภาฯ)                 มีสมาชิกท่านใด ท่ีจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่ม ี
                                    ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออะไรอีก ขณะนี้เราได้ประชุมสภาฯ สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี  

พ.ศ. 2565 ได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว และได้ประชุมมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอขอบคุณ   
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณคณะผู้บรหิาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน กระผมขอปิด
การประชุมไว้เพียงเท่านี ้

               
เลิกประชมุ              เวลา  13.30  น. 
 
                                               ลงช่ือ                                        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                          (นางสาวถิรดา  ก าเนิดบุญ) 
                                                               เลขานุการสภาฯ 
 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 แล้ว เมื่อวันท่ี  17  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  
- เห็นว่าถูกต้องแล้วจึงลงนามไว้เพือ่เป็นหลักฐาน 
 
                                             ลงช่ือ                                          ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                          (นางสาวถิรดา  ก าเนิดบุญ) 
                                                                 เลขานุการสภาฯ 
 
(ลงช่ือ)                                 ตรวจ      (ลงช่ือ)                               ตรวจ     (ลงช่ือ)                               ตรวจ 
          (นางประภา จอมค าสิงห์)                         (นายสุชาติ สางชัยภูมิ)                          (นางนิยม พละเนา) 
 
 
- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลชองสามหมอได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัย 
ที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  
 
 
                                               ลงช่ือ                                       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                           (นายศิลธรรม  หงษ์หิรัญ) 
                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 


